



บริษัท กู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน)  
GROUP LEASE PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ GL 11/2563

วันที่ 16 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งความคืบหน้าของ หุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกให้กับ Creation Investments Sri Lanka LLC

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือของบริษัท ถึงกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ GL 18/2560 เรื่อง การออก และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ Creation Investments Sri Lanka LLC ลงวันที่ 30 มีนาคม 2560

ตามที่บริษัท กู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่ Creation Investments Sri Lanka LLC (“Creation”) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี โดยมีอายุ 3 ปี หรือครบอายุ ในวันที่ 30 มีนาคม 2563 ตามหนังสือที่อ้างถึงข้างต้นนั้น

เนื่องจาก การฟ้องร้องดำเนินคดีระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับ บริษัท JTrust Co. Ltd. ยังคงอยู่ในระหว่างการพิจารณาในหลายประเทศ ประกอบกับการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การพิจารณาคดีต่าง ๆ ต้องล่าช้าออกไปอีก และเกิดปัญหาด้านการส่งเงินกลับประเทศไทย ดังนั้น บริษัท และ Creation จึงได้มีการตกลงร่วมกัน เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระคืนเงินต้นและอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวไม่มีผลทำให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้ระหว่างบริษัทกับ Creation หรือกระทบต่อสัญญาอื่น ๆ ของบริษัทแต่อย่างใด

โดยในวันที่ 14 เมษายน 2563 บริษัทได้ชำระคืนเงินต้น จำนวน 7.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมดอกเบี้ยค้างจ่าย ตามเงื่อนไขเดิมของหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ว และต่อจากนั้น จะชำระคืนทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน เป็นเวลา 5 เดือน (ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – กันยายน 2563) เป็นเงินต้นจำนวน 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน ทั้งนี้ ในการชำระเงินงวดสุดท้าย บริษัทจะชำระคืนยอดคงค้างทั้งหมดรวมดอกเบี้ยค้างจ่ายให้เสร็จสิ้น ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือน กันยายน 2563 โดยอัตราดอกเบี้ยค้างจ่ายของหุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระคืนที่ระบุข้างต้น คือ อัตราร้อยละ 7 ต่อปี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และหากมีความคืบหน้าประการใด บริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทัตชัยะ โคนิชิตะ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร